



The อินไซด์เดอร์ Insider

ฉบับที่ 37 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 (ปกหลัง) ราคา 10 บาท

13 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงาน ครบรอบ 13 ปี สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้แทนจากหน่วย/ ในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ

องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้แทนชุมชนต่างๆ รวมถึง โครงการ เพื่อการพัฒนาชุมชนหลายโครงการ โครงการ

สื่อมวลชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมงานกว่า หนึ่งในที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญคือ โครงการเพื่อพัฒนา

2,000 คน รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ครู ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2549-2551 ร่วม

แม่ฟ้าหลวง กล่าวใน โอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการแก้ปัญหา

ครบรอบ 13 ปีว่า "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ปฏิบัติการกิจ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

อุดมศึกษาครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านของการผลิตบัณฑิต ได้พิสูจน์แล้วว่า การพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชา

การแสวงหาคำรู้ใหม่ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การและการสอน โดยตรงนั้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นจึงได้จัดตั้ง

ตั้งปณิธานที่จะเป็น 'มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส' ยึดแนวปฏิบัติ 'มูลนิธิพัฒนาครูชนบท' ขึ้นเพื่อรองรับการทำงานด้าน

ที่ว่า "จะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดังกล่าวในปี 2552 ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการ

ด้วยความยากจน" และการศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องเป็น กิจการ โทคมนาคมแห่งชาติ (กทช) ในการพัฒนาครู

ไปอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการมีโอกาสดูเรียนในมหา- ชนบทด้วยการใช้สื่อ โดยร่วมพัฒนาครูชนบทและชุมชน

วิทยาลัยแห่งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการมีโอกาสดูเรียนเท่านั้น โดยรอบ โดยการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้มี

แต่หมายถึงการมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 โรงเรียนในจังหวัด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังตระหนักดีว่าสังคม เชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้

และชุมชน ไปว่าจะเริ่มเมื่อไหร่โดยลงนามวิทยาลัยหรือแห่ง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาครูในระยะยาว



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงาน ครบรอบ 13 ปี สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้แทนจากหน่วย/ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้แทนชุมชนต่างๆ รวมถึง สื่อมวลชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 13 ปีว่า "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ปฏิบัติภารกิจ อุดมศึกษาครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านของการผลิตบัณฑิต การแสวงหาคำความรู้ใหม่ การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งปณิธานที่จะเป็น 'มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส' ยึดแนวปฏิบัติ ที่ว่า "จะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยความยากจน" และการศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องเป็น ไปอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการมีโอกาสดูเรียนในมหา- วิทยาลัยแห่งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการมีโอกาสดูเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงการมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ เพื่อการพัฒนาชุมชนหลายโครงการ โครงการ หนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ คือ โครงการเพื่อพัฒนา ครู ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2549-2551 ร่วม มือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการแก้ปัญหา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ได้พิสูจน์แล้วว่า การพัฒนาครู ให้ความสำคัญกับ การและการสอน โดยตรงนั้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็น ได้ชัด จากนั้นจึง ได้จัดตั้ง 'มูลนิธิพัฒนาครูชนบท' ขึ้นเพื่อรองรับการทำงานด้าน ดังกล่าวในปี 2552 ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการ กิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) ในการพัฒนาครู ชนบทด้วยการใช้สื่อ โดยร่วมพัฒนาครูชนบทและชุมชน โดยรอบ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้มี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 โรงเรียนในจังหวัด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังตระหนักดีว่าสังคม และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยหรือแห่ง อื่นใด ยังต้องการความรู้จากมหาวิทยาลัยในการยกระดับ คุณภาพชีวิตอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่น ที่จะนำความรู้สู่สังคมผ่านกระบวนการให้บริการทาง วิชาการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาอาชีพ

เชียงใหม่ ซึ่งเป็น โครงการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาครูในระยะยาว ต่อไป ปัจจุบันสามารถให้การพัฒนาคูไปแล้วได้กว่า 400 คน ณ บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำลังก้าวเดินสู่ ปีที่ 14 ในทศวรรษที่สองของความเป็นมหาวิทยาลัย